

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง	
วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง	
รายละเอียดข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง	
Link ภายนอก : ...	
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ยุพิน เอื้อเพื่อพันธุ์ (นางยุพิน เอื้อเพื่อพันธุ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง ประเสริฐ อินอ้าย (นายประเสริฐ อินอ้าย) สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ยุพิน เอื้อเพื่อพันธุ์ (นางยุพิน เอื้อเพื่อพันธุ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง โทร. ๐๘ ๘๒๗๘ ๓๗๖๖

ที่ พจ ๑๐๓๓/๖๔๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ได้ดำเนินการให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบึงนาราง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

ในการนี้ งานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการให้หน่วยงานมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง รายงานการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลดังกล่าวให้ทราบ เพื่อตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT๓ และขออนุญาต เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางยุพิน เอื้อเพื่อพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบและดำเนินการ

(นายประเสริฐ อินอ้าย)

สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง